

Số: 295/CATX-TH

Bình Long, ngày 06 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình Trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã Bình Long thời gian gần đây

Thực hiện Công văn số 79/HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thị xã Bình Long về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII, Công an thị xã Bình Long báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Về tình hình trộm cắp tài sản

Trong 06 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thị xã Bình Long xảy ra 23 vụ trộm cắp tài sản (*tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2022*), tài sản thiệt hại trị giá hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, đã điều tra làm rõ được 10 vụ 14 đối tượng (khởi tố 06 vụ, 08 bị can; xử phạt hành chính 04 vụ 05 đối tượng với số tiền 4.500.000 đồng, cảnh cáo 01 đối tượng); hiện đang truy xét 13 vụ.

Hầu hết các vụ trộm cắp đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu cảnh giác trong bảo vệ tài sản của Nhân dân như: Để xe máy qua đêm ngoài sân không khóa cổ, khóa càng, đi ra khỏi nhà không khóa cửa, cổng; không kiểm tra kỹ cổng, cửa trước khi đi ngủ; để tài sản có giá trị trong nhà nhưng không có người trông coi... Các đối tượng thường theo dõi, tiếp cận hiện trường, thăm dò, nắm tình hình quy luật hoạt động, đi lại của nhân dân để nắm tình hình, điều kiện, những thuận lợi trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Hướng đột nhập thường là cổng chính, cổng sau, cửa sổ với thủ đoạn dùng kèm còng lực để cắt ổ khóa, cắt khung sắt cửa, dùng chìa khóa vạn năng để mở khóa xe với những trường hợp để xe ở lề đường, hiện nhà không có người trông coi hoặc ngay lập tức trộm cắp xe mô tô khi phát hiện chủ xe không rút chìa khóa...

Đối tượng trộm cắp tài sản thường nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp là nguồn thu nhập chính; tuổi đời các đối tượng cũng đang dần trẻ hóa chủ yếu ở nhóm tuổi thanh thiếu niên, thích chơi bời lêu lổng, lười lao động...

Như vậy, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản là không mới, nhưng các đối tượng hành động có phần tinh vi, manh động hơn. Đặc biệt, các đối tượng thường lựa chọn những khu vực vắng người qua lại, các địa điểm gần các tuyến đường giao thông, nhưng tuyến đường không lắp đặt đèn đường, hệ thống camera giám sát an ninh để thuận lợi thực hiện hành vi và tẩu thoát...

*** Nguyên nhân:**

- Bình Long nằm trên trục Quốc lộ 13, có vị trí địa lý tiếp giáp với huyện biên giới Lộc Ninh, cách cửa khẩu Tà Thiết 20 Km và cách cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư 47 Km về hướng Bắc. Do đó, các đối tượng trộm cắp tài sản là xe mô tô trong thời gian rất ngắn sẽ mang xe mô tô đi qua biên giới Campuchia tiêu thụ gây khó khăn cho công tác truy xét, thu hồi vật chứng của lực lượng Công an.

- Hiện nay, thị xã Bình Long là một trong bốn đô thị trọng điểm của tỉnh cùng với thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Chơn Thành. Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, số lượng người dân từ các nơi khác tập trung đến cư trú gia tăng nên kéo theo tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; công tác quản lý đối tượng của lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn.

- Do sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân và các hộ gia đình như: không khóa cửa, khóa xe máy, để chìa khóa ở trên xe, để xe gần lòng lề đường, không có người trông coi, cửa cổng chỉ khép không có khóa,... Những hộ gia đình đối tượng nhắm đến là những gia đình thường xuyên vắng nhà, không có người trông coi, hộ gia đình biệt lập không mở rộng quan hệ với hàng xóm xung quanh, không trang bị hệ thống chống trộm... Lợi dụng vào sự mất cảnh giác của người dân nên đối tượng nảy sinh ý định Trộm cắp tài sản.

- Qua đấu tranh, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản trong thời gian qua, cho thấy tội phạm trộm cắp tài sản đang có xu hướng câu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn hoặc hình thành các băng ổ nhóm hoạt động liên tuyến, liên huyện và khép kín từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ tài sản trộm cắp, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản bị mất.

- Hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an còn nhiều hạn chế, phương pháp tuyên truyền chưa thu hút được sự quan tâm, lắng nghe của nhân dân; do đó, hiệu quả phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản mang lại chưa cao. Công tác quản lý đối tượng hệ trộm cắp tài sản chưa hiệu quả nên kéo theo công tác phòng ngừa, truy xét loại tội phạm này còn hạn chế.

2. Về tình hình tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn thị xã Bình Long còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp cả về tính chất, mức độ phạm tội. Mặc dù, Công an thị xã đã chủ động lập kế hoạch tấn công triệt phá được nhiều điểm, tụ điểm về ma túy, bắt, xử lý nhiều đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.... Tuy nhiên, tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp và người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và hình thức sử dụng.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, CATX Bình Long đã bắt, xử lý 15 vụ - 28 đối tượng phạm các tội về ma túy. Trong đó: đã khởi tố 05 vụ - 14 đối tượng về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy: 04 vụ - 05 đối tượng; Tổ chức sử dụng, mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy: 01 vụ - 09 đối tượng). Thủ đoạn của tội phạm ma túy

trong thời gian qua chủ yếu lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke, bar, nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê trọ để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Thanh thiếu niên sử dụng nhiều chất gây nghiện, ma túy tại các địa điểm nói trên diễn ra cũng khá phức tạp, khó kiểm soát và gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

*** Nguyên nhân:**

- Như đã phân tích ở trên, vị trí địa lý thị xã Bình Long thuận lợi, dân cư tập trung đông tại các khu vực chợ, trường học, khu dân cư, bệnh viện,... các đối tượng địa bàn lân cận dễ lợi dụng để thực hiện các hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Trong 12 bị can bị khởi tố về tội sử dụng trái phép chất ma túy thì có đến 09 bị can có hộ khẩu thường trú tại địa phương khác đến địa bàn thị xã Bình Long để thực hiện hành vi phạm tội.

- Người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội còn nhiều kéo theo nhu cầu sử dụng cao, khó kiểm soát. Công tác cai nghiện ma túy hiệu quả chưa cao.

- Thời gian gần đây trên địa bàn thị xã Bình Long các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự (karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê trọ...) tăng lên ngày càng nhiều là điều kiện thuận lợi để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động phạm tội.

- Lực lượng Công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và trên lĩnh vực ma túy nói riêng còn rất mỏng, chưa phù hợp với khối lượng công việc hiện tại nên hiệu quả một số mặt công tác chưa cao.

- Hiện nay, lực lượng Công an xã, phường trong thời gian tập trung thực hiện các đợt cao điểm về dữ liệu Quốc gia về dân cư, cấp CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID... nên không thể tập trung toàn bộ lực lượng cho công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản cũng như đấu tranh xử lý tội phạm về ma túy.

3. Các giải pháp để phòng ngừa, kiểm giảm tình hình trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

- Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, nắm thông tin, điều tra về các đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội. Tăng cường công tác bám sát địa bàn, đối tượng, tăng cường sự phối hợp giữa các đội nghiệp vụ với Công an các xã, phường nắm tình hình hoạt động của các đối tượng.

- Phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ có liên quan, tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT như: Khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, karaoke,... để phát hiện tội phạm ẩn náu và tang vật có liên quan trong các vụ án; hạn chế tới mức thấp nhất việc tội phạm ma túy lợi dụng các địa điểm này để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang nhằm phát hiện và phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy quét tội phạm; triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ANTT.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện về biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại cơ sở, trang bị kỹ năng phát hiện dấu hiệu tội phạm và vi phạm. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc ký cam kết để các cơ sở kinh doanh có điều kiện nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của mình, không để các đối tượng có cơ hội lợi dụng hành vi vi phạm.

- Các cấp, các ngành cần tăng cường phối hợp với lực lượng Công an nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong việc lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thực hiện công tác dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm đối với người sau cai nghiện, giúp họ hòa nhập cộng đồng, tránh nguy cơ tái nghiện.

Trên đây là Nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa XII, Công an thị xã Bình Long báo cáo Thường trực HĐND thị xã biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND;
- Lưu: TH.

TRƯỞNG CÔNG AN THỊ XÃ



Thượng tá Đặng Hùng Chiến